



ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อนุสนธิคำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ ๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยมีหน้าที่และอำนาจดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ ราย ตามบัญชีท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 แบบทำยประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๑	นายจารุกิตติ์ คงพุกา	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๒	นางธนกร สัตนาโค	พนักงานธุรการ ระดับ ส๔	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ๓๖ พรรษา จังหวัดชลบุรี
๓	นางสาวอนงค์นาถ ตรีสง่า	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ	กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
๔	นางสาวกนกวรรณ จันรัช	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ	สำนักงานเลขานุการกรม
๕	นางสาวชลธิชา นัญชัย	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
๖	นางสาวประพิมพ์พร จันทะโช	นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
๗	นางสาวพยุดา แยมกลิ่น	นักพัฒนาสังคม ชำนาญการ	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนภา จังหวัดขอนแก่น
๘	นางสาวสถาพร นนกันธา	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ	ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง